

สายการบินเอทีฮัดบริจาครายได้จากงานวิ่งมาราธอน การกุศลให้กับเด็กออทิสติก

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ บริจาครายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศลให้กับศูนย์อาบูดาบีเพื่อเด็กออทิสติกเมื่อเดือนที่ผ่านมา นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของสายการบินฯ



เงินบริจาคถูกจัดสรรไปเพื่อสนับสนุนงานศิลปะวิชาชีพพิเศษและเวิร์คช็อปสำหรับงานประดิษฐ์ด้วยมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นให้กับเด็กออทิสติกเพื่อให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้

สายการบินเอทีฮัดยังบริจาคเรือไอแพดจำนวนหนึ่งให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้กับเด็กกลุ่ม ‘อัล โซฮาวร์’ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีอาการพิเศษสูงอีกด้วย ศูนย์ฯ จะดาวน์โหลดโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะและความสามารถของเด็กออทิสติกไว้ในไอแพดทุกเครื่อง

นี่เป็นครั้งที่สองที่สายการบินเอทีฮัดบริจาคไอแพดให้กับศูนย์ฯ เนื่องจากสายการบินฯ เล็งเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี

คาเลด อัล เมฮาร์บี รองประธานอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลและการบิน และประธานคณะกรรมการการกีฬาและสังคม สายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “สายการบินเอทีฮัดมีพันธะสัญญาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอในกิจการใดๆ ที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านของเราที่กรุงอาบูดาบีเอง”

“เด็กทุกคนสมควรได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเรายินดีที่จะรับบทบาทอันสำคัญในการพัฒนาและฝึกหัดเด็กออทิสติก และที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือการช่วยให้พวกเขาอยู่ร่วมในสังคมได้”

พณฯ ท่านโมฮัมเหม็ด ฟาเดล อัล ฮามลี รองประธานและเลขาธิการองค์กรชาเหยีด ไฮเออร์เพื่อการดูแลมนุษยธรรมและความต้องการพิเศษ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณสายการบินเอทีฮัดสำหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการบริจาคเงินทุน ไอแพด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่จะช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถสานต่อความช่วยเหลือด้านการดูแลฟื้นฟูและฝึกหัดอาชีพให้กับเด็กออทิสติกได้”

“สายการบินเอทีฮัดให้ความช่วยเหลือกับสถาบันและองค์กรสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างเช่นศูนย์อา

บูดาบีเพื่อเด็กออทิสติกอยู่สม่ำเสมอและเราหวังที่จะร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคต”

ศูนย์อาบูดาบีเพื่อเด็กออทิสติกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซาห์ยัด ไฮเออร์เพื่อการดูแล
มนุษยธรรมและความต้องการพิเศษ มีเป้าหมายที่จะให้บริการทางด้านจิตวิทยาและการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติ
กและช่วยเหลือให้พวกเขาอยู่ร่วมในชุมชนได้